

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ประเด็นการเมือง ฉบับที่ E47      | 3 ต.ค.68                                                                                                                                                                                                                                                | วิทยาลัยการทัพบก |
| ประเด็น การเมืองและความมั่นคงโลก | การเมืองและความมั่นคงโลก ตุลาคม 2025 ภาพรวมสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงระดับโลกและภูมิภาค                                                                                                                                                             |                  |
| ประเด็นสำคัญ                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพรวมสถานการณ์การเมืองระดับโลก</li> <li>- ประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ</li> <li>- ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</li> <li>- สถานการณ์การเมืองและความมั่นคงในประเทศไทย</li> <li>- แนวโน้มและบทสรุป</li> </ul> |                  |



## การเมืองและความมั่นคงโลก ตุลาคม 2025 ภาพรวมสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงระดับโลกและภูมิภาค

โลกในปี 2025 กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการเมืองและความมั่นคงที่ซับซ้อนขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจ ไปจนถึงประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ท้าทายระเบียบโลก บทวิเคราะห์นี้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

### ภาพรวมสถานการณ์การเมืองระดับโลก

**วิกฤตสภาพความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ** กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุดนับตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็น ความขัดแย้งในยูเครน สงครามในฉนวนกาซา สถานการณ์ที่ทรุดหนักในซูดาน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างกะทันหันในซีเรีย ได้สร้างความแตกแยกอย่างลึกซึ้งระหว่างมหาอำนาจ การแบ่งขั้วของมหาอำนาจได้จำกัดความสามารถของคณะมนตรีฯ ในการจัดการกับวิกฤตเหล่านี้ โดยสถิติในปี 2024 แสดงให้เห็นว่าคณะมนตรีฯ มีความยากลำบากอย่างมากในการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ขณะที่สมาชิกที่ได้รับเลือกพยายามร่างข้อตกลงสำคัญหลายฉบับเพื่อคลายทางตัน แต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างจำกัด

**ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซีย-ยูเครน ปฏิบัติการจากยุโรป** การประชุมเจตาคาร์ (11 มีนาคม 2025) การประชุม 9 ชั่วโมงระหว่างสหรัฐฯ และยูเครนที่เจตาคาร์ในวันที่ 11 มีนาคม 2025 นำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Marco Rubio และคณะผู้แทนยูเครน ได้บรรลุข้อตกลงสำคัญ โดยยูเครนแสดงความพร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอสหรัฐฯ ให้มีการหยุดยิงชั่วคราว 30 วัน ซึ่งสามารถขยายเวลาได้หากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขว่ารัสเซียต้องตอบรับและปฏิบัติตามด้วย RFE/RLU.S. Department of State **ผลลัพธ์ที่สำคัญ** สหรัฐฯ

ยกเลิกการระงับความช่วยเหลือทางทหารและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับยูเครนทันที และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแต่งตั้งทีมเจรจาเพื่อเริ่มการเจรจาสันติภาพที่ยั่งยืนซึ่งจะรับประกันความมั่นคงระยะยาวของยูเครน Joint Statement on the United States-Ukraine Meeting in Jeddah - United States Department of State

**ปฏิกิริยาจากยุโรป** ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยุโรป Ursula von der Leyen กล่าวว่าข้อเสนอสำหรับการหยุดยิงและการกลับมาของความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจากสหรัฐฯ เป็นความคืบหน้าที่น่ายินดี ซึ่งอาจเป็นก้าวสู่สันติภาพที่อย่างรอบคอบ ยุติธรรม และยั่งยืนสำหรับยูเครน โดยระบุว่า "ลูกบอลอยู่ในสนามของรัสเซียแล้ว" Ukraine Agrees To US-Brokered Cease-Fire Deal, Unlocking Military Aid And Intelligence Sharing

**สถานการณ์ปัจจุบัน** หลังจากการประชุมเจดดาห์ มีการเจรจาต่อเนื่องหลายรอบ รวมถึงการประชุมที่ริยาดที่เกี่ยวข้องกับทะเลดำ และการประชุมโดยตรงครั้งแรกระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อิสตันบูลในเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเชลยศึกกว่า 1,000 คนจากแต่ละฝ่าย

**วิกฤตอิหร่านและข้อตกลงนิวเคลียร์** ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียงปฏิเสธความพยายามของจีนและรัสเซียในการขยายเวลาผ่อนผันการคว่ำบาตรอิหร่านเป็นระยะเวลา 6 เดือนภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ (JCPOA) กลไก Snapback เป็นระบบที่ฝังอยู่ใน JCPOA ซึ่งให้สิทธิ์ประเทศที่เป็นภาคีสามารถนำมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติกลับมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ หากพบว่าอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังคงมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเตหะรานในช่วงปลายเดือนกันยายน 2025



**บทบาทของ IAEA ในเวทีระหว่างประเทศ** องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1957 ภายใต้กรอบสหประชาชาติ โดยมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย ดำเนินพันธกิจสำคัญในการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศส่งเสริมการใช้พลังงานปรมาณูอย่างสันติกับการป้องกันการนำไปใช้ทางทหาร **บทบาทสำคัญประการแรก** คือ การตรวจสอบนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญา NPT องค์การตรวจสอบสถานประกอบการนิวเคลียร์ของประเทศสมาชิกเพื่อยืนยันว่าวัสดุและเทคโนโลยีถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสันตินั้น **ประการที่สอง** IAEA กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยนิวเคลียร์ระดับสากลที่ครอบคลุมทุกแง่มุม ตั้งแต่การออกแบบโรงไฟฟ้าไปจนถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศสมาชิก **ในมิติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางสันติ** IAEA เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา อาทิ การแพทย์นิวเคลียร์ การปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้ไอโซโทปในอุตสาหกรรมและการวิจัย รวมถึงการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ องค์การช่วยเหลือประเทศสมาชิกพัฒนาระบบป้องกันการลักลอบค้าวัสดุนิวเคลียร์และการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ซึ่ง IAEA ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 2005 จากความพยายามในการป้องกันการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางทหารและส่งเสริมการใช้อย่างปลอดภัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางสันติ ซึ่งสะท้อนความสำคัญของพันธกิจในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

**การเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงผู้นำทั่วโลก ปี 2025** เป็นปีที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะกระแสชาตินิยมและประชานิยมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดจากความไม่พอใจต่อปัญหาเศรษฐกิจ การอพยพเข้าเมือง และความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์

**กระแสชาตินิยมในยุโรป** พรรคชาตินิยมปัจจุบันอยู่ในรัฐบาลหรือสนับสนุนรัฐบาล 7 ประเทศ คือ เบลเยียม โครเอเชีย ฟินแลนด์ ฮังการี เนเธอร์แลนด์ สโลวาเกีย และสวีเดน และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ **ออสเตรีย** พรรค Freedom Party (FPÖ) ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 29% ในกันยายน 2024 **โปแลนด์** Karol Nawrocki นักอนุรักษ์นิยมชนะเป็นประธานาธิบดี **เยอรมนี** การเลือกตั้งพิเศษ 23 กุมภาพันธ์ 2025 พรรค CDU/CSU ชนะด้วย 28.5% โดยพรรคชาตินิยม AfD ได้อันดับสองด้วย 20.8% เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2021



**กระแสชาตินิยมในอเมริกา** **สหรัฐฯ** โดนัลด์ ทรัมป์ และพรรครีพับลิกันมีชัยชนะทั้งสภาผู้แทนฯ วุฒิสภา และตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024 **แคนาดา** พรรคอนุรักษ์นิยมนำโดย Pierre Poilievre นำโพลล์การเลือกตั้ง 20 ตุลาคม 2025 คาดว่าจะได้ถึง 236 ที่นั่ง ส่วนใน**ละตินอเมริกา** ประธานาธิบดี Javier Milei ของอาร์เจนตินาและ Jose Antonio Kast ของชิลีเป็นตัวแทนชาตินิยม

**การเลือกตั้งที่ผ่านมา** **นอร์เวย์** พันธมิตรสีแดง-เขียวทางซ้ายได้เสียงข้างมากในรัฐสภา **เนปาล** Sushila Karki เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก **บราซิล** อดีตประธานาธิบดี Bolsonaro ถูกตัดสินจำคุก 27 ปี รวมทั้ง **การเลือกตั้งที่จะมาถึง** สาธารณรัฐเช็ก 3-4 ตุลาคม 2025, โปรตุเกส 12 ตุลาคม 2025, แคนาดา 20 ตุลาคม 2025, ไอร์แลนด์ 24 ตุลาคม 2025, อาร์เจนตินา 26 ตุลาคม 2025, นิวยอร์ก 4 พฤศจิกายน 2025, อิรัก 11 พฤศจิกายน 2025, และชิลี 16 พฤศจิกายน 2025

**การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐฯ-จีน** ยังคงเป็นแกนหลักของความมั่นคงโลก **สหรัฐฯ** ได้ระบุว่าอินโด-แปซิฟิกเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด โดยระบุว่า "การสูญเสียความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ในอินโด-แปซิฟิกจะทำให้ความสามารถในการบรรลุผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ทั่วโลกอ่อนแอลง" การแข่งขันนี้มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และส่งผลต่อการกำหนดนโยบายของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

**ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย: สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง** ภัยจากการก่อการร้ายยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจากเครือข่าย ISIL หรือ Daesh ซึ่งยังคงก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง **สถานการณ์ในซีเรีย** ปัจจุบันมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Daesh หรือถูกหลอกลวงให้เข้าร่วมหลายหมื่นคนถูกกักขังอยู่ในค่ายทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย สภาพความเป็นอยู่ในค่ายเหล่านี้อยู่ในสภาพที่เลวร้าย และมีแนวโน้มที่จะแย่ลงอย่างต่อเนื่อง **ผลกระทบต่อความมั่นคง** สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลอย่างจริงจังต่อความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก จำเป็นต้องมีการติดตามและจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจขยายวงกว้างออกไป

**ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์** กำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง เลขาธิการสหประชาชาติเตือนในการประชุมระดับสูงที่นิวยอร์กเมื่อปลายเดือนกันยายนว่า ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์กำลัง "เร่งตัวขึ้นและพัฒนาระบบและยกระดับอย่างรวดเร็ว เช่น สมรรถนะของระบบส่งจรวด" ขณะที่โลกยังคงพยายามกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ ความกังวลนี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างกลไกควบคุมอาวุธ การเจรจาลดอาวุธ

**ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่** กำลังก่อตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งครอบคลุมหลายมิติ ได้แก่ การรั่วไหลของข้อมูล ภัยคุกคาม AI แรนซัมแวร์ และความปลอดภัยอุปกรณ์มือถือ ภัยคุกคามเหล่านี้มีความซับซ้อนและสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกลายเป็นประเด็นความมั่นคงที่สำคัญ โดยเฉพาะการย้ายถิ่นฐานจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ เช่น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความไม่มั่นคงในหลายภูมิภาค

### ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



**การแข่งขันของมหาอำนาจในภูมิภาค** เป็นพลวัตที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกลายเป็นสนามแข่งขันสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน จากข้อมูล ISEAS-Yusof Ishak Institute Survey 2025 พบว่าในด้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจ จีนถูกมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดถึง 56% ในขณะที่สหรัฐฯ มีเพียง 15% อย่างไรก็ตาม

ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเลือกข้างในกรณีที่ถูกบังคับ ในประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน มีการสนับสนุนจีนมากกว่า 55-72% แต่ที่น่าสนใจคือในปี 2025 การสนับสนุนสหรัฐฯ ได้ฟื้นตัวขึ้นจาก 43% เป็น 50%

**การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ ประการแรก** คือ ความกังวลต่อพฤติกรรมเชิงรุกของจีนในทะเลจีนใต้ โดย 52% ระบุเป็นความกังวลอันดับต้น เพิ่มขึ้นจาก 40% ในปี 2024 **ประการที่สอง** คือการรับรู้ว่าภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ สหรัฐฯ มีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และความคาดหวังของประเทศในภูมิภาค

**ความตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคง** มีการพัฒนาที่สำคัญหลายด้าน โดยเฉพาะ **ความตกลง Reciprocal Access Agreement (RAA) ระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์** ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2025 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองกำลังญี่ปุ่นสามารถเข้ามาในดินแดนฟิลิปปินส์ได้ RAA ช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายและการล่าเหยื่อสำหรับการฝึกซ้อมร่วมกัน การปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ และการส่งกำลังพล ความตกลงนี้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงพลวัตความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในบริบทของแรงกดดันจีนในทะเลจีนใต้



นอกจากนี้ ข้อตกลงไตรภาคีระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ในปี 2025 แสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดในการประสานงานเชิงกลยุทธ์ระหว่างสามประเทศ ยืนยันความสำคัญของพันธมิตรในความมั่นคงเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และสะท้อนถึงความพยายามในการสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาค

**ประเด็นความมั่นคงในทะเลจีนใต้** ยังคงเป็นจุดร้อนสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด จีนใช้กลยุทธ์ในเขตสีเทา (gray zone tactics) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการที่อยู่ระหว่างสงครามและสันติภาพ สร้างความกดดันโดยไม่ถึงขั้นใช้กำลังทางทหารโดยตรง มีรายงานว่าจีนได้เข้าซื้อที่ดินในตำแหน่งยุทธศาสตร์ในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงต่อความมั่นคงของภูมิภาค ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างท่าทีด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านกลยุทธ์เขตสีเทาและเสริมสิทธิทางทะเลของตน

**ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการค้า** เป็นประเด็นที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าประเด็นด้านความมั่นคง นโยบายภาษีของรัฐบาลทรัมป์สร้างความกังวลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก การหยุดความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ เป็นเวลา 90 วันในต้นปี 2025 ส่งผลกระทบต่อการโครงการด้านสุขภาพ อาหาร และการศึกษามูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ สร้างความไม่แน่นอนต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

**ในด้านตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต EV รองจากจีน** โดยไทยครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 78.8% ในขณะที่อินโดนีเซียครอง 8% คาดว่าตลาดจะมีมูลค่า 7,958 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029 แสดงให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค



**ประเทศที่จัดการสถานการณ์ได้ดีที่สุด** ตามการวิเคราะห์ของอดีตเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ Bilahari Kausikan ประเทศที่จัดการสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันได้ดีที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ตามลำดับ ประเทศเหล่านี้สามารถรักษาสันติภาพระหว่างมหาอำนาจและดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มีความกังวลว่าลาวอาจกำลังทำผิดพลาดซ้ำรอยที่เคยเกิดขึ้นในทศวรรษ 1960 ซึ่งมีผลที่น่าเศร้าสำหรับประเทศ สะท้อนถึงความสำคัญของการเลือกนโยบายที่เหมาะสมในยุคที่มีการแข่งขันของมหาอำนาจ

### สถานการณ์การเมืองและความมั่นคงในประเทศไทย

**การเมืองภายในประเทศ** มีพลวัตที่น่าสนใจหลายประการ ประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกมาอภิปรายในปัจจุบันครอบคลุมการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆ ประเด็นการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และการจัดการปัญหาค่าครองชีพ โดยเฉพาะราคาดีเซลและค่าไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน

พรรคประชาชนภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคคนใหม่ ได้ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะนำพรรคสร้างความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่การเมืองของชนชั้นนำบอกว่าเป็นไปไม่ได้ สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะทำลายโครงสร้างอำนาจเดิมและผลักดันการปฏิรูปทางการเมือง

**การเปลี่ยนแปลงตุลาอำนาจทางการเมือง** เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 พรรคภูมิใจไทยได้ประกาศถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้าน ส่งผลให้สัดส่วนกำลังในสภาผู้แทนราษฎรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยฝ่ายรัฐบาลเหลือ 11 พรรค รวม 256 เสียง ขณะที่ฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นเป็น 5 พรรค รวม 239 เสียง การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความผันผวนของพลวัตทางการเมืองและความท้าทายในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลผสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในอนาคต

**ความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนใต้** ความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง องค์กรนิรโทษกรรมได้ลงพื้นที่ติดตามงานความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยของประชาชน การให้สวัสดิการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงแนวทางแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการที่คำนึงถึงทั้งความมั่นคงและการพัฒนา

**ประเด็นชายแดนไทย-กัมพูชา** เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด มีการฝากความหวังไว้อต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยแนะนำให้รัฐบาลพลเรือนจัดการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวทั้งทางการเมืองและความมั่นคง

**การอนุมัติสิทธิทำงานผู้หนีภัยจากการสู้รบ 9 ค่าย ทางด้านตะวันตกของประเทศไทย** เป็นการพัฒนาที่สำคัญด้านนโยบายมนุษยธรรมและแรงงาน ไทยได้อนุมัติให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวมีสิทธิทำงานถูกกฎหมายครั้งแรกในรอบ 41 ปี โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 นโยบายนี้สะท้อนถึงความพยายามในการจัดการปัญหาผู้หนีภัยอย่างเป็นระบบและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ก็ต้องเผชิญความเสี่ยง และผลกระทบที่ตามมาในหลายๆ ด้าน

**การบริหารจัดการน้ำและทรัพยากร** ได้รับความสำคัญเพิ่มขึ้นในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งและน้ำท่วม แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

## แนวโน้มและบทสรุป

**ประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม** ในระดับโลก ครอบคลุมวิวัฒนาการของความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน สถานการณ์สงครามในยูเครนและฉนวนกาซา การพัฒนาของกลุ่ม BRICS และภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและอาวุธนิวเคลียร์ ประเด็นเหล่านี้มีผลกระทบต่อความมั่นคงโลกและสามารถส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศต่างๆ ได้



อย่างกว้างขวางรวมถึง บทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กลายเป็นแค่เวทีละครการเมืองเท่านั้น

**ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้** ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม คือ พลวัตในทะเลจีนใต้ ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศในอาเซียน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้า และการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการกำหนดอนาคตของภูมิภาค อาจ MISCALCULATION

**สำหรับระดับประเทศไทย** ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ ความมั่นคงทางการเมืองภายใน การจัดการชายแดนและความมั่นคงชายแดนได้ การรับมือกับผลกระทบจากการเมืองระหว่างประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศ

**ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย** สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน พัฒนากลไกการเจรจาร่วมกัน เสริมสร้างความสามารถในการป้องกันตนเอง และรักษาความยืดหยุ่นในการทูต เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนและรักษาผลประโยชน์ของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**สำหรับประเทศไทย** ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครอบคลุมการเสริมสร้างความสัมพันธ์หลากหลายทิศทาง การพัฒนาขีดความสามารถด้านความมั่นคงแบบองค์รวม การเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ นโยบายเหล่านี้จะช่วยให้ไทยสามารถรักษาความมั่นคงและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

**บทสรุป** ปี 2025 เป็นปีที่มีความท้าทายสูงสำหรับความมั่นคงโลกและภูมิภาค การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ และความไม่แน่นอนทางการเมือง ต้องการการบริหารจัดการที่ระมัดระวังและมีวิสัยทัศน์ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย การรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจ พัฒนาความสามารถในการป้องกันตนเอง และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ความสำเร็จในการนำทางผ่านความท้าทายเหล่านี้จะกำหนดอนาคตของความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและประเทศในทศวรรษหน้า

พ.อ.หญิง จันทิรา นาคบุญนำ

อจ.กก.กม.สมย.วทบ.

บทความนี้ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์โลกที่เป็นพลวัต ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

**อ้างอิง:**

1. "ถ้อยแถลงร่วมเกี่ยวกับการประชุมระหว่างสหรัฐอเมริกาและยูเครนในเมืองเจดดาห์" U.S. Department of State. Joint statement on the United States-Ukraine meeting in Jeddah [Internet]. Washington, DC: U.S. Department of State; 2025 Mar 11.

2. "คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติถ่ายทอดสด: มติเพื่อหลีกเลี่ยงการ 'snapback' ของมาตรการคว่ำบาตรสหประชาชาติต่อเตหะราน ล้มเหลว" United Nations Security Council. Security Council LIVE: resolution to avoid 'snapback' of UN sanctions on Iran fails [Internet]. New York: UN News; 2025 Sep 26.
3. "สถานการณ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: รายงานผลการสำรวจ ปี 2025" ISEAS – Yusof Ishak Institute. The State of Southeast Asia: 2025 survey report. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute; 2025 Apr 3.
4. "การแลกเปลี่ยนบันทึกการทูตเพื่อให้ความตกลงการเข้าถึงซึ่งกันและกันระหว่างญี่ปุ่น-ฟิลิปปินส์มีผลบังคับใช้" Embassy of Japan in the Philippines. Exchange of diplomatic notes for entry into force of the Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement [Internet]. Manila: Embassy of Japan in the Philippines; 2025 Aug 12.
5. "แนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้า – มุมมองรถยนต์ไฟฟ้าโลก 2025" International Energy Agency. Trends in electric car markets – Global EV Outlook 2025 [Internet]. Paris: IEA; 2025.

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ โดยการสแกน QR Code

